

ข่าวประจำวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวไทยออนไลน์	เลือกตั้งนายกฯ หนองขาหย่าง 27 มิ.ย.	5
2	ผู้จัดการออนไลน์	ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เคาะเลือกตั้งรอบ 3 นายก-ส.ท.หนองขาหย่าง 27 มิ.ย.หลังแพ้โหวตโน 2 ครั้งรวด	6
3	สำนักข่าวไทยออนไลน์	“ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟคนิวส์	7
4	คมชัดลึกออนไลน์	"ประมวล" ท้า"นายกฯ" ยุบสภา ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่านหรือไม่ ชัดบริหารวัคซีนเหลื่อมล้ำเองอย่าโทษคนอื่น	8
5	มติชนออนไลน์	พปชร. โต้ 'ก้าวไกล' ยัน ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เหมือน ส.ส.ฝ่ายค้าน	9
6	ข่าวสดออนไลน์	โฆษก พปชร. ตอกก้าวไกล ยัน ส.ส.รัฐบาล ฉีด "ซิโนแวค" เหมือนฝ่ายค้าน ชัดเฟคนิวส์	10
7	ข่าวสดออนไลน์	เปิดผลวิเคราะห์ห้งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน กู้ชนพวดาน หนี้ผูกพันข้ามปีสูงสุดในรอบ 10 ปี	11
8	ข่าวสดออนไลน์	'อ้อย' อัดเนติบริกรอาหารหนัก ชมชู้ยุบสภา ลั่นถ้าพ.ร.ก.เงินกู้ ไม่ผ่าน นายกฯต้องออก	13
9	มติชนออนไลน์	“จตุรนต์” อัดเนติบริกรชมชู้ยุบสภา ย้อนอดีต ถ้าพ.ร.ก.กู้เงินไม่ผ่าน นายกฯต้องลาออก	14
10	ไทยโพสต์ออนไลน์	'จตุรนต์' โวยลั่น 'วิษณุ' น่าเกลียด ชมชู้ยุบสภา!	15
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	รีเซ็ตประเทศ 'ไทยไม่ทน' คัดการใหญ่ 'จตุพร' นำคณะป้อมป้องครุฮิสระ	16
12	ไทยโพสต์ออนไลน์	'เพชรชมพู' จี้ ส.ส.ก้าวไกล รับผิดชอบ ปลอ่ย 'เฟคนิวส์' สร้างความแตกแยก	18
13	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปชป.ไม่ตกขบวน 'ชัยชนะ' ไล่ทุบ ส.ส.โรงน้ำแข็ง สังกัดพรรคก้าวไกล	19
14	มติชนออนไลน์	“ชัยชนะ” ออกโรงฉะ “ประเสริฐพงษ์” พฤติกรรมน่ารังเกียจ เอาเรื่องฉีดวัคซีนมาเล่นการเมือง	20
15	สยามรัฐออนไลน์	“พลังธรรมใหม่” ชัดก้าวไกล บั่นน้ำเป็นตัว เอาวัคซีนมาเล่นการเมือง	21
16	มติชนออนไลน์	ศิริกัญญา โชว์จุดยืน จ่อโหวตคว่ำพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ขอเลือกยุบสภา ให้ปชช.ตัดสิน	22
17	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ทิพานัน' จี้ 'พิธา' สอบลูกพรรคป่นกระแสะ 2 มาตรฐานฉีดวัคซีน	24

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	จับตา เกมร้อน นอกสภาฯ !	26
2	ไทยโพสต์ออนไลน์	"ที่มา-ที่ไป" ของการทีมแท่ง	28
3	ข่าวสดออนไลน์	บทบรรณาธิการ - 'หมอพร้อม' กับ 'วิกฤต	32
4	ข่าวสดออนไลน์	สลิมโดนบูลลี่?	34
5	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	เรียนรัฐศาสตร์จากรรณคดีไทย (5)	36
6	มติชนออนไลน์	09.00 INDEX ประชาธิปไตย พร้อม "เลือกตั้ง" ท่วงที "หมู" เริ่มไม่ กลัว น้ำร้อน	39

กรรมการการเลือกตั้ง

มอบเงิน เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ



วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้ "พตส. และ สนง.กต. สามัคคีร่วมใจ สู้ภัยโควิด" มอบเงิน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การตรวจรักษาโรค ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย 1. ชุด PPE 250 ชุด 2. ถุงคลุมเท้า 250 ชุด 3. หน้ากาก N95 500 ชิ้น 4. แมสก์ 6,000 ชิ้น 5. แอลกอฮอล์เจล (500 ml) 48 ขวด 6. พัดลม 5 ตัว 7. เงินสด 193,300บาท 8. ขนม 1 ถัง ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวอ้างอิง

28/05/2564 11:27

เลือกตั้งนายกฯ หนองขาหย่าง 27 มิ.ย.



กทม. 28 พ.ค.-กทต. ประกาศเลือกตั้งนายกฯ หนองขาหย่าง 27 มิ.ย. เปิดรับสมัครเลือกตั้ง 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลือกตั้งไทย เลือกตั้ง 3 รอบ แค่ 2 หน่วย ผู้มีสิทธิกว่า 500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัด ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยกเว้นนายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ที่ผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือแพ้โหวตโน จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งมีรายงานว่า กทต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยจะเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหนองขาหย่างมีการเลือกตั้งมาแล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สมัครแพ้โหวตโน จึงเปิดรับสมัครใหม่และกำหนดวันเลือกตั้งครั้งที่ 2 คือ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นครั้งที่ 2 ผู้สมัครก็แพ้โหวตโนอีก จึงต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งไทย ในเรื่องการแพ้คะแนนโหวตโน โดยในเขตเลือกตั้งดังกล่าวผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 500 คน มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลได้ผลการเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

และล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล 1 ราย ทำให้ในการสมัคร และการเลือกตั้งวันที่ 27 มิถุนายน จะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลหนองขาหย่างอีก 1 ตำแหน่งด้วย .- สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-705550>

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เคาะเลือกตั้งรอบ 3 นายก-ส.ท.หนองขาหย่าง 27 มิ.ย.หลังแพ้โหวตโน 2 ครั้งรวด



กต.เคาะเลือกตั้งนายก-ส.ท. หนองขาหย่าง 27 มิ.ย. เปิดรับสมัครเลือกตั้ง 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลือกตั้งไทย เลือกตั้ง 3 รอบ แค่ 2 หน่วย ผู้มีสิทธิกว่า 500 คน หลังแพ้โหวตโน 2 ครั้งซ้อน

วันนี้ (28 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัด ไปเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ยกเว้นนายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ที่ผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด หรือแพ้โหวตโน จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งมีรายงานว่า กต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยจะเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง มีการเลือกตั้งมาแล้ว 2 ครั้ง คือ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สมัครแพ้โหวตโน จึงเปิดรับสมัครใหม่และกำหนดวันเลือกตั้งครั้งที่ 2 คือ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นครั้งที่ 2 ผู้สมัครก็แพ้โหวตโนอีก จึงต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งไทย ในเรื่องการแพ้คะแนนโหวตโน โดยในเขตเลือกตั้งดังกล่าวผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 500 คน มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปครบจำนวนแล้ว แต่ล่าสุด มีการลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล 1 ราย ทำให้ในการสมัคร และการเลือกตั้งวันที่ 27 มิ.ย.เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลหนองขาหย่างอีก 1 ตำแหน่งด้วย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000051570>

“ศรีสุวรรณ” จ้องจับผิด ส.ส.โพสต์เฟซคนิวส์



ศาลปกครอง วันนี้ (28 พ.ค.) “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่น ป.ป.ช.เอาผิดจริยธรรม ส.ส.โพสต์ข่าวเฟคนิวส์ ส.ส.ไม่ควรรนำสถานการณ์โควิด-19 มาชิงดีชิงเด่นหวังคะแนนเสียง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมี ส.ส.ที่แชร์เฟคนิวส์เกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มว่าเรื่องของการโพสต์ข่าวเฟคนิวส์ ส่วนตัวพยายามติดตามอยู่ตลอด ไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามสร้างกระแส นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทนราษฎร เป็น สว. ย่อมต้องมีความผิดมากกว่าประชาชนทั่วไปเพราะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงการทำหน้าที่ ส.ส.มีประมวลจริยธรรมกำกับอยู่ ซึ่งในประมวลจริยธรรมก็กำหนดไว้ชัดเจน ว่าห้ามดำเนินการใดๆอันเข้าข่ายในลักษณะที่ผิดต่อกฎหมาย ดังนั้นหากมีพยานหลักฐานข้อเท็จจริง คาดว่าสัปดาห์หน้า ตนก็จะนำไปยื่นต่อ ปอท.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยหากเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ก็จะต้องร้องไปที่ ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการเอาผิด และเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีโทษหนัก

“หากเป็น ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน การนำข้อมูลใดมาโพสต์ต้องมีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงเกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นคนที่เป็ตัวแทนของประชาชนควรที่จะไตร่ตรองข้อมูลให้เด่นชัดเสียก่อน ไม่ใช่กระพือข่าวไปตามกระแส หรือมีวัตถุประสงค์อื่น ที่จะสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” นายศรีสุวรรณ กล่าว

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-705808>



28 พฤษภาคม 2564 - 15:34 น.

"ประมวล" ทำ"นายกฯ" ยุบสภา ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่านหรือไม่ ชัด บริหารวัคซีนเหลื่อมล้ำ เองอย่าโทษคนอื่น



"ประมวล" ทำ"นายกฯ" ยุบสภา ไม่ต้องรอ พ.ร.ก.จะผ่านหรือไม่ พรรคเพื่อแผ่นดินพร้อมเลือกตั้ง ชัดไม่มีใครยุแย้ง แต่พรรคร่วมรัฐบาลบริหารวัคซีนแบบเหลื่อมล้ำเอง อย่าโทษคนอื่น

28 พ.ค.2564 นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวถึงการที่รัฐบาลระบุว่าหาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านไม่ผ่านจะยุบสภาว่า โดยหลักการก็ทำได้ 2 อย่างเมื่อสภาไม่รับรองกฎหมายของรัฐบาล คือไม่ยุบสภาก็ลาออก แต่ที่ผ่านมา รัฐบาลมักเลือกยุบสภา

“ผมว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาขู่เลยเพราะสส.ทุกคนไม่มีใครกลัวเลือกตั้ง หรือถ้ามั่นใจก็ยุบสภาเลยไม่ต้องรอว่ากฎหมายจะผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมเลือกตั้ง ไม่ว่าจะกติกาเก่าหรือกติกาใหม่”

เมื่อถามว่านายกฯระบุมีคนยุแย้งให้พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันเอง นายประมวล ตอบว่า ใครเป็นบ้างไปยุ ไม่มีหรอก ที่เห็นชัดเจนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกับ นโยบายของศบค.ที่มีนายกฯเป็นประธาน มันสวนทางกัน มีหลายอย่างไม่ตรงกัน ไม่มีใครไปยุ แต่ขัดแย้งกันเอง

“โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรวัคซีน ที่นายกฯรวบอำนาจมาทำเอง เพราะว่าที่ผ่านมา มีการบริหารแบบเหลื่อมล้ำ บางจังหวัดได้มาก บางจังหวัดได้น้อย นี่ไง ไม่มีใครไปยุ มีแต่ขัดกันเอง รัฐบาลจะถูกลูกกัดกันไปแบบไม่เป็นเอกภาพ ทำให้ประชาชนเสียโอกาส ถ้าไม่ไหวอย่าฝืน ยุบสภาเลยไม่มีใครว่าอะไร ดีกว่าบริหารไปคนละทางสองทาง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/468322>

พปชร. ได้ ‘ก้าวไกล’ ยัน ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เหมือน ส.ส.ฝ่ายค้าน



เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม น.ส.ธนิภานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวกรณีที่ นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตราเซนเนกา ถ้าเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้ฉีดซิโนแวค ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะตนในฐานะ ส.ส.พลังประชารัฐ ก็ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเช่นเดียวกันและเข้าฉีดวันเดียวกับ ส.ส.ฝ่ายค้านหลายคน ทั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคก้าวไกล ก็เห็นว่าได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกัน

“วันที่ไปฉีดวัคซีนก็ได้เจอ ส.ส.หลายคน ฝ่ายค้านก็มีทั้งพรรคเพื่อไทย และก้าวไกล และก็ยังทักทายกันปกติ ซึ่งก็ได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกัน ขั้นตอนก็มีการซักประวัติ โรคประจำตัวและการแพ้ยา และมีแพทย์คอยให้ข้อมูลตามระเบียบ และสังเกตอาการ ตอนที่ไปฉีดนั้นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้มีการถามว่าอยู่พรรคอะไร หรือจะฉีดยี่ห้ออะไร แต่มีการบอกว่า กำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนตัวไหนตามเกณฑ์ คือถ้าอายุเกิน 60 ปี ได้ฉีดแอสตราเซนเนกาถ้าต่ำกว่า 60 ปีก็ได้ฉีดซิโนแวค เพราะตอนนั้นวัคซีนซิโนแวคอนุญาตให้ใช้เฉพาะอายุ 18-59 ปี แต่ปัจจุบันได้ปรับช่วงอายุแล้วเป็น ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป” น.ส.ธนิภานต์ กล่าว

น.ส.ธนิภานต์ กล่าวว่า ตอนนี้ฉีดซิโนแวคครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีผลข้างเคียง วัคซีนปลอดภัย ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนที่รัฐเลือกมานั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วัคซีนช่วยป้องกันการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรคได้มากกว่าผู้ที่ไม่ฉีดแน่นอน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747331

โฆษก พปชร. ตอกก้าวกาล ยัน ส.ส.รัฐบาล ฉีด "ซิโนแวค" เหมือนฝ่ายค้าน ชัดเพกนิวส์



โฆษก พปชร. ตอกกลับ ส.ส. ก้าวกาล ยัน ส.ส.รัฐบาล ฉีด “ซิโนแวค” เหมือนฝ่ายค้าน ไม่ใช่ “แอสตราเซนเก้” ชัดบิตเบือน ปล่อยเพกนิวส์

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคพลังประชาชนรัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวกาล ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า ‘ส.ส.พลังประชาชนรัฐ และ ส.ส. รัฐบาลได้ฉีดแอสตราเซนเก้ เจ้าหน้าที่จะถามส.ส.ก่อนว่า เป็นส.ส.พรรคไหน ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้าน เจอซิโนแวคครบ’ ว่า ข้อความดังกล่าวบิดเบือนจากความเป็นจริง พร้อมยืนยันว่า ส.ส.พปชร.ได้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตนได้ฉีดวัคซีนของซิโนแวค เป็นมาตรฐานเดียวกับส.ส.คนอื่น ไม่มีใครหรือเจ้าหน้าที่คนใด มาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล

“นายประเสริฐพงษ์อย่าใช้ประเด็นวัคซีนมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือทำให้เป็นวัคซีนการเมือง ยิ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยิ่งต้องสื่อสารตามข้อเท็จจริงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ควรจะช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว ไม่ใช่ทำให้เกิดความสับสน แยกแยะ สื่อสารบิดเบือน ปล่อยข่าวปลอม” น.ส.พัชรินทร์ กล่าว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424274

เปิดผลวิเคราะห์งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท หนุนพีด่าน หนี้ผูกพันข้ามปีสูงสุดในรอบ 10 ปี



สำนักงบฯ รัฐสภา เปิดผลวิเคราะห์งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท รายจ่ายเกินรายได้ หนุนขาดดุลเต็มกรอบ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี สูงสุดในรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงบประมาณของรัฐสภา(PBO) จัดทำรายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เพื่อเสนอให้ ส.ส. และส.ว. รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 65

ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ได้แก่ งบประมาณปี 2565 มีตัวเลขคาดการณ์การจืดเก็บรายได้ สุทธิที่ 2.4 ล้านล้านบาท และวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 7 แสนล้านบาท มีข้อสังเกตสำคัญ คือ การกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณที่ 7 แสนล้านบาท เต็มกรอบวงเงินที่กฎหมายอนุญาตให้กู้เงินได้

ดังนั้น หากมีปรากฏการณ์ เหมือนปี 2563 ที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถกู้เงินชดเชยได้อีก และต้องหาแหล่งเงินจากช่องทางอื่น และทำอย่างระมัดระวัง โดยแนวทางการหารายได้ ต้องทำนอกเหนือจากเก็บภาษี อาทิ รายได้จากทรัพย์สินไม่หมุนเวียน ทำแผนลดค่าใช้จ่ายประจำปีให้เหมาะสม การร่วมทุนกับเอกชนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่

การจัดทำงบประมาณแม้อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ แต่พบว่า รัฐบาลมีภาระทางการเงินที่ค้างชำระแก่สถาบันการเงิน สะสมรวม 862,792.1 ล้านบาท คิดเป็น 27.8% แม้จะอยู่ในกรอบกฎหมาย หากไม่ตั้งงบประมาณชดเชยตามกำหนดจะทำให้มียอดสะสมสูงขึ้นและกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังระยะยาวได้

รายงานวิเคราะห์ระบุว่า สำหรับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจำนวนมาก มีผลกระทบต่อภาระทางการคลัง และเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากผูกพันงบประมาณข้ามปี เฉพาะรายการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2565 พบว่ามีจำนวนรวม 108,421.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมเงินนอกงบประมาณ และเมื่อรวมภาระผูกพันงบประมาณข้ามปี ตั้งแต่ปี 2562-2565 ที่มียอดรวม 995,718.3 ล้านบาท จะมีวงเงินภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีรวมทั้งสิ้น 1,104,139.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90.4% ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงสุดในรอบ 10 ปี

สำหรับกระทรวงที่มีภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีรายการใหม่ ในปีงบประมาณ 65 สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 3.49 หมื่นล้านบาท, 2. กระทรวงคมนาคม วงเงิน 1.48 หมื่นล้านบาท, 3. กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท, 4. กระทรวงกลาโหม วงเงิน 1.07 หมื่นล้านบาท และ 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 7,573 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากระทรวงที่มีวงเงินที่เป็นภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีรวมทั้งหมด คือ กระทรวงคมนาคม มียอดรวมทั้งสิ้น 3.13 แสนล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย ยอดรวม 1.44 แสนล้านบาท และ กระทรวงกลาโหม ยอดรวม 1.40 ล้านบาท

รายงานวิเคราะห์งบประมาณ ยังระบุถึงภาระของงบประมาณที่เกิดจากการดำเนินโครงการของรัฐบาล ที่มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการตามนโยบายของรัฐ อาทิ โครงการประกันภัยข้าวนาปี, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก รับผิดชอบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

จากการติดตามพบว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจดังกล่าวใช้เงินทุนของหน่วยงานสำรองจ่าย และจัดทำคำของบประมาณเพื่อชดเชย พบว่าในปีงบประมาณ 2565 การทำโครงการตามนโยบายรัฐบาลสร้างภาระทางงบประมาณ ทำให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชย ตั้งแต่ปี 2565 – 2568 รวม 3.61 แสนล้านบาท โดยในปี 2565 มีการตั้งวงเงินเพื่อชดเชยเงินค้ำจ่าย รวม 8 หมื่นล้านบาท

การวิเคราะห์งบประมาณ ยังสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการยอดรวม 3.28 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1.55 ล้านบาท คงเหลือ 1.7 ล้านบาท

โดยมีการเบิกจ่ายของกระทรวงที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงกลาโหม มีงบ 2.14 แสนล้านบาท เบิกจ่ายไป 8.1 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1.33 แสนล้านบาท, กระทรวงการคลัง มีงบ 2.68 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 1.56 แสนล้านบาท คงเหลือ 1.11 แสนล้านบาท, กระทรวงคมนาคม มีงบ 1.89 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 5 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1.39 แสนล้านบาท, กระทรวงพาณิชย์ มีงบ 6,825 ล้านบาท เบิกจ่าย 2,736 ล้านบาท คงเหลือ 4,089 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข มีงบ 1.45 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 6.6 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 7.9 หมื่นล้านบาท , กระทรวงมหาดไทย มีงบ 3.34 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 1.62 แสนล้านบาท คงเหลือ 1.72 แสนล้านบาท, งบกลาง มีงบ 6.14 แสนล้านบาท เบิกจ่าย 2.43 แสนล้านบาท คงเหลือ 3.70 แสนล้านบาท, หน่วยงานรัฐสภา มีงบ 9,606 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,463 ล้านบาท คงเหลือ 6,142 ล้านบาท เป็นต้น

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424367

'อ้อย' อัดเนติบริกรอาการหนัก ชมชัชวาลย์สภา ลั่นถ้าพ.ร.ก.เงินกู้ไม่ผ่าน นายกฯต้องออก



'อ้อย' อัดเนติบริกรอาการหนัก ชมชัชวาลย์สภา ฉะกรม.มูบมิบออก พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่โปร่งใส แก้ไม่ตรงจุด ลั่นถ้าไม่ผ่าน สภา นายกฯ ต้องลาออก

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กว่า การที่รองนายกฯ มาบอกว่าถ้า พ.ร.ก.เงิน 5 แสนล้านบาทไม่ผ่านสภา นายกฯ ต้องยุบสภา เป็นการชมชัชวาลย์แต่ได้อย่างน่าเกลียด ในอดีตกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ผ่านสภา ไม่ได้ทำให้นายกฯ ต้องยุบสภาเสมอไป บางครั้งนายกฯ ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบก็มี

“เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมานานแล้ว วันนี้ถึงกับชมชัชวาลย์ผู้แทนปวงชนชาวไทย ชมชัชวาลย์ผู้แทนราษฎร ทำนองว่าถ้าสภาไม่ผ่าน พ.ร.ก.ฉบับนี้อาจมีการยุบสภานั้น อาการหนักมากแล้ว พ.ร.ก.เงินฉบับนี้ รัฐบาลใช้อำนาจออกมาประกาศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภาพิจารณาในภายหลัง ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพราะไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่สภาพิจารณากันตามปกติไม่ได้”

“การออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมูบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หากตามข่าวก็จะพอทราบว่ามี การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.แบบลับๆ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆ ให้ประชาชนทราบมาก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบ และเปิดเผยข้อมูลออกมาประชาชนถึงทราบ”

“เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหา รัฐบาลยังคงทำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ทำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ใช้งบประมาณไปมากเท่าไรก็ยังไม่แก้ปัญหาโรคระบาดไม่ได้ ที่ร้ายยิ่งกว่าก็คือ ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชาชนยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสสากรรจ์อยู่ทุกวัน หากสภาจะคว่ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสามารถทำได้ ที่สุดแล้ว ถ้า พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา นายกฯ ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก” นายจาตุรนต์ ระบุ

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6424370

“จาคูรนต์” อัดเนติบริกรข่มขู่ยุบสภา ย้อนอดีต ถ้าพ.ร.ก.กู้เงินไม่ผ่าน นายกฯต้องลาออก



“จาคูรนต์” อัดเนติบริกรข่มขู่ยุบสภา ย้อนอดีต หากพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านไม่ผ่าน นายกฯต้องลาออก

วันนี้ (29 พ.ค.) นายจาคูรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โปสต์ถึงกรณีที่ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ความเห็นหากสภาฯไม่อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลต้องยุบสภา ว่า

“การที่รองนายกฯ มาบอกว่าถ้า พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่ผ่านสภา นายกฯ ต้องยุบสภา เป็นการข่มขู่เอาแต่ได้อย่างน่าเกลียด

ในอดีตกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ผ่านสภา ไม่ได้ทำให้นายกฯ ต้องยุบสภาเสมอไป บางครั้งนายกฯ ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบก็มี

เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมานานแล้ว วันนี้ถึงกับข่มขู่ผู้แทนปวงชนชาวไทย ข่มขู่สภาผู้แทนราษฎร ทำนองว่า ถ้าสภาไม่ผ่าน พ.ร.ก.ฉบับนี้อาจมีการยุบสภานั้น อាកการหนักมากแล้ว

พ.ร.ก.กู้เงิน ฉบับนี้ รัฐบาลใช้อำนาจออกมามาประกาศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภาพิจารณาในภายหลัง ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพราะไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่สภาพิจารณากันตามปกติไม่ได้

การออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมูบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หากตามข่าวก็จะพอทราบว่ามี การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แบบลับๆ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆ ให้ประชาชนทราบมาก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบ และเปิดเผยข้อมูลออกมาประชาชนถึงทราบ

เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหา รัฐบาลยังคงทำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหาดตรงจุดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ทำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ใช้งบประมาณไปมากเท่าไรก็ยังแก้ไขปัญหาโรคระบาดไม่ได้ ที่ร้ายยิ่งกว่าก็คือ ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชาชนยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสสากรรจ์อยู่ทุกวัน

หากสภาจะคว่ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสามารถทำได้

ที่สุดแล้ว ถ้า พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2748006

'จตุรนต์' โวยลั่น 'วิษณุ' นำเกลียด ชมชัชวาลสภา!



29 พ.ค.64 - นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่า การที่รองนายกฯ มาบอกว่าถ้า พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่ผ่านสภา นายกฯ ต้องยุบสภา เป็นการข่มขู่เอาแต่ได้อย่างน่าเกลียด

ในอดีตกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ผ่านสภา ไม่ได้ทำให้นายกฯ ต้องยุบสภาเสมอไป บางครั้งนายกฯ ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบก็มี

เนติบริกรที่ถูกผู้คนมองเป็นไม้หลักปักขี้เลนมานานแล้ว วันนี้ถึงกับข่มขู่ผู้แทนปวงชนชาวไทย ข่มขู่สภาผู้แทนราษฎร ทำนองว่า ถ้าสภาไม่ผ่าน พ.ร.ก.ฉบับนี้อาจมีการยุบสภานั้น อាកงหนักมากแล้ว

พ.ร.ก.กู้เงิน ฉบับนี้ รัฐบาลใช้อำนาจออกมามาประกาศใช้ ก่อนที่จะส่งไปให้สภาพิจารณาในภายหลัง ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องออกเป็น พ.ร.ก.ก็ได้ เพราะไม่ได้เร่งด่วนขนาดที่สภาพิจารณากันตามปกติไม่ได้

การออก พ.ร.ก.ครั้งนี้มีลักษณะมูบมิบไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น หากตามข่าวก็จะพอทราบว่ามี การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แบบลับๆ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆ ให้ประชาชนทราบมาก่อน กระทั่งสื่อมวลชนตรวจสอบพบและเปิดเผยข้อมูลออกมาประชาชนถึงทราบ

เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณที่ใช้ก็ไม่สอดคล้องกับปัญหา รัฐบาลยังคงทำแบบเดิมๆ ที่แก้ปัญหาดตรงจุดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ทำแบบนี้ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ใช้งบประมาณไปมากเท่าไรก็ยังแก้ไขปัญหาโรคระบาดไม่ได้ ที่ร้ายยิ่งกว่าก็คือ ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใดๆ เลย พี่น้องประชาชนยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสสากรรจ์อยู่ทุกวัน

หากสภาจะคว่ำ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ก็เป็นเรื่องมีเหตุผลและสามารถทำได้ ที่สุดแล้ว ถ้า พ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104559>

รีเซ็ตประเทศ 'ไทยไม่ทน' คิดการใหญ่ 'จตุพร' นำคณะป้อมปราการอิสระ



29 พ.ค.64 - นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวที่เวทีออนไลน์ "คณะไทยไม่ทน" สวมคิประชาชนเพื่อประเทศไทย เมื่อวานนี้ว่า คณะไทยไม่ทนฯ ไปยื่นหนังสือหลายหน่วยงานที่ผ่านมา และล่าสุดไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. สุวัจน์ อึ้งยอดสุข ผบ.ตร. อย่างไรก็ตาม การเดินสายยื่นหนังสือที่ผ่านมานั้น มีการวิเคราะห์กันหลากหลายถึงแรงกระเพื่อมแตกต่างกันชัดเจน แต่มีนัยยะสำคัญ

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปตรวจงานที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ แล้วพูดว่ามีพวกยูแวงตะแคงรื้ออยู่แถวนี้ พร้อมทั้งบอกว่า ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง ปชป.ชาติไทยพัฒนา ไม่เห็นมีปัญหาอะไร

นายจตุพร กล่าวว่า ตนไม่ต้องไปยูแวงตะแคงรื้อใดๆ เพราะนายกฯ พูดชัดเจนว่า มีพวกยูแวงตะแคงรื้ออยู่แถวนี้ ก็คงเป็นคนแถวนั้น สิ่งนี้จึงสะท้อนถึงความขัดแย้งในรัฐบาลมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เหมือนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ บอกจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ว่า จะไม่วัตรอยเท้า แต่เมื่อถึงเวลาก็เอาเท้าไปวัตรอยเท้ากันเลย ดังนั้น แสดงถึงไม่มีสัจจะทางการเมือง

"คนฟังนายกฯ พูดแล้ว ก็เข้าใจว่า มีปัญหาแน่นอนอน ยังไม่นับปัญหาในพรรคพลังประชาชน (พปช.) ซึ่งไม่กี่วันจะกระจ่างชัดกันว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไร แต่ที่หนักที่สุด คือ ประเทศไทย จะเดินทางไปไหน เพราะสิ่งที่นายกฯ อธิบายทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรทำให้มองเห็นอนาคตกันได้เลย โดยเฉพาะการแก้ไขสถานการณ์โควิด"

นายจตุพร กล่าวต่อไปว่า ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำร่องให้เห็นถึงวัคซีนควรมีการปลดแอกกันได้แล้ว โดยสามารถเปิดช่องที่เป็นอุปสรรคที่เกิปัญหาสมองชี้เทอของฝ่ายรัฐบาลจะจัดการ ดังนั้น ปัญหาวัคซีนควรรจบ แต่ที่เป็นอุปสรรคอย่างเดียวคือ ความเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติ

ดังนั้น เมื่อราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขยับนำเข้าวัคซีนใน มิ.ย. 1 ล้านโดส ต่อไปจะเรียงมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งถ้าเปิดประตูอย่างเสรี แค่ควบคุมคุณภาพ ประเทศไทยจะพลิกฟื้นสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำต้องคิดว่า ถ้าจบใน 2 เดือนจะจัดการกันอย่างไร หรือจบใน 3 เดือนจะทำกันอย่างไร

"แต่วันนี้สิ่งที่กำลังทำกันอยู่เป็นชาติก็ไม่จบ ไม่มีอะไรเป็นอนาคตเลย เพราะความจริงแล้ว ควรจัดการตั้งแต่เบื้องต้น จบแล้วจะไม่เป็นปัญหา แต่การด้อยประสิทธิภาพต่างหากที่ที่เป็นปัญหาอยู่"

ส่วนในสัปดาห์หน้า เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ เวลาบ่ายโมง พวกเราจะไปกองบัญชาการกองทัพไทย อยู่ที่ศูนย์ราชการ ทั้งกองทัพเรือ อากาศ และปลัดกระทรวงกลาโหม เราจะฝากหนังสือไว้ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

อีกอย่างในสัปดาห์หน้าจะดเวทีปราศรัยในช่วงจันทร์-ศุกร์ แต่ยังมีเวทีของวันเสาร์-อาทิตย์ ตามปกติ และมีกิจกรรมนอกพื้นที่ โดยจะไปรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือให้ฝ่ายค้านและรัฐบาล เรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ ให้อยู่ดี ปัญหาของชาติ และแต่ฝ่ายจะเสียสละกันอย่างไร

อีกทั้งนายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ถ้าเงินกู้ 5 แสนล้านบาทไม่ผ่านสภา ก็อาจจะยุบสภานั้น นายจตุพร กล่าวว่า ทำให้นักเลือกตั้งก็ใจเต้นตึกตักกัน เพราะกลัวการยุบสภา หากเป็นนักประชาธิปไตยที่จริงแล้ว จะไม่กลัวเรื่องยุบสภา จึงทำให้เรื่องนี้ถูกนำมาถกกัน ดังนั้น ฝ่ายค้านจะแสดงความรับผิดชอบในสถานการณ์นี้ เพื่อดึงประเทศไทยออกจากวิกฤตได้อย่างไร

จากนั้นจะไปยื่นหนังสือต่อองค์กรอิสระที่เป็นอุปสรรคให้ประเทศเดินหน้าไปกันไม่ได้ เมื่อแก้ รธน.ไม่ได้ แต่จะเรียกร้องให้องค์กรอิสระพิจารณาตัวเอง เพราะการทำหน้าที่ภายใต้ คสช.นั้น มีลักษณะอุปถัมภ์กันอยู่

เราจะไปยื่นให้ ศาล รธน. กต. ปปช. เป็นต้น ให้ลาออก เพื่อเกิดรีเซ็ตประเทศไทยกันใหม่ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง จะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ซึ่งจะชี้แจงให้ทราบกันต่อไปตามลำดับ

แกนนำไทยไม่ทน กล่าวอีกว่า จุดสุดท้ายในสัปดาห์หน้านั้น จะยื่นให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่สำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของสำนักงานกฤษฎีกา เพราะนายมีชัย เขียน รธน.จนประเทศวิกฤตมาแล้วหลายฉบับ กระทั่งฉบับปี 2560 ยังทำให้ประเทศย่ำแย่ แล้วจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร จะขอโทษประชาชนหรือไม่ เมื่อบอก รธน.ปราบโกงก็ปราบไม่ได้ ถ้าปราบโกงได้ ประยุทธ์ ยังจะกำหนดปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติถึง 2 ครั้งอีกหรือในปี 2559 ถึง 2564

ร่วมทั้งสินบนโตโยต้าพริอูส สำแดงเท็จในการจ่ายภาษี ที่เอาอะไหล่เข้ามา จนศาลอเมริกาพิพากษากลายเป็นเรื่องดังกันไปทั่ว สิ่งนี้เราเคยหวงติงมาแต่ต้นว่า บุคคลที่ร่วมปราบโกงกับรัฐบาลนั้น เป็นตัวโกง

อีกทั้งคดีนี้ในประเทศไทยยังเป็นคดีพิเศษ ซึ่งนายกฯ เป็นประธานกรรมการคดีพิเศษ แล้วนายกฯ ยังเอาคนเป็นจำเลยในคดีนำขึ้นส่วนพริอูสเข้าไทยมาเป็นกรรมการคดีพิเศษ ยิ่งแสดงถึงนำคนโกงจะมาปราบโกงได้อย่างไร แล้วยังชูมือจะปราบโกง จนอับอายขายขี้หน้ากันไปใหญ่

“สิ่งนี้จะไปบอกนายมีชัยว่า มันปราบโกงไม่ได้ เพราะคุณวาระเปิดเวลาไว้ตั้งแต่ปี 60 แล้วจะมีจิตสำนึกในสถานการณ์ในช่วงท้ายของชีวิตอย่างไร ผมไม่ไปชวนทะเลาะ แต่จะไปยื่นหนังสืออย่างวิญญูชน แม้นายมีชัย ไม่มารับเอง แต่จะได้สื่อความกันว่า ความหายนะของบ้านเมืองนั้น ใครควรรับผิดชอบกันบ้าง”

นายจตุพร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มนุษย์นั้นเกิดมาย่อมมีทั้งเรื่องผิดและถูกไม่เคยมีใครทำผิดทุกอย่าง และทำถูกทุกอย่าง ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อวันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงความเสียหาย พิษานาซีทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและธรรมาภิบาลถูกทำลายย่อยยับ ถ้า รธน.ปราบโกงกันได้จริงแล้วสภาพประเทศจะตกต่ำติดดินถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร

“ดังนั้น เราจะไปยื่นหนังสือ ถามหาความรับผิดชอบกับนายมีชัย ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง แต่เขียน รธน.หลายฉบับ จนถึงฉบับ 2560 ว่า จะได้แสดงความรับผิดชอบถอดสลักระเบิดที่วางไว้ได้อย่างไร”

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104536>

'เพชรชมพู' จี๋ ส.ส.ก้าวไกล รับผิดชอบ ปล่อย 'เฟคนิวส์' สร้างความแตกแยก



29 พ.ค.64 - นางสาวเพชรชมพู กิจบุรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช) โปสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ว่า ไม่ทราบที่ท่านประเสริฐพงษ์จะรับผิดชอบต่อข้อความอันเป็นเท็จของท่านอย่างไรคะ เพชรเป็น ส.ส. รัฐบาล ได้รับวัคซีน Sinovac ค่ะ ในวันที่ไปฉีด ไม่มีการสอบถามเรื่องสังกัดพรรคแต่อย่างใด เกณฑ์การฉีดวัคซีนเป็นไปตามอายุและสภาพร่างกายของแต่ละท่านค่ะ

ในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ ได้โปรดหยุดสร้างความแตกแยก สับสนุนวุ่นวายเพิ่มขึ้นในสังคมเถอะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ส.ส.รัฐบาล อาทิ นายภราดร ปริศนานันท์กุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ก็ได้เรียกร้องให้นายประเสริฐพงษ์ ทรนวุฒร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงเช่นกัน.

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีนี้ นายประเสริฐพงษ์ ทรนวุฒร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โปสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ว่า "ส.ส.พลังประชารัฐ และ ส.ส.รัฐบาลได้ฉีดแอสตราเซนเนก้าครบ เจ้าหน้าที่จะถามส.ส.ก่อนว่า เป็นส.ส.พรรคไหน ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้าน เจอซิโนแวคครบ" โดยเจ้าตัวได้โปสต์ไว้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อใดๆ.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104539>

ปชป.ไม่ตกขบวน 'ชัยชนะ' ไล่ทุบ ส.ส.โรงน้ำแข็ง สังกัดพรรคก้าวไกล



29 พ.ค.64 - นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่ากรณีที่ นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โปสต์ข้อความที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยอ้างว่า วัคซีนที่ ส.ส.ฉีดยัง มี 2 ประเภท คือ ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดแอสตราเซนเนกา ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้านได้ฉีดซิโนแวค นายประเสริฐพงษ์ต้องออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบ เพราะการพูดจาในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ประชาชน

รวมทั้งยังสร้างความกินแหนงแคลงใจให้กับเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยกันเอง ซึ่งตนไม่เข้าใจว่า ทำไมบางพรรคการเมืองถึงมีพฤติกรรมค่านทุกรื่องและเล่นการเมืองแบบไม่เอาใครเลย ทั้งๆที่วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้าและทุกฝ่ายมีความเชื่อว่า การฉีดวัคซีน ถือเป็นหนทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นใจว่า จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่นายประเสริฐพงษ์กลับมาพูดจาแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทั้งนี้ ในวิกฤตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็เหตุสึนามิเมื่อปี 2547 หรือมหาอุทกภัยในปี 2554ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนั้น ก็ได้ลงพื้นที่ประสานงานและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยไม่มีเรื่องการแบ่งว่าใครเป็นใคร เพราะทุกคนก็ถือว่าเป็นคนไทยจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและแบ่งปันกัน ดังนั้น การที่มี ส.ส. บางพรรคพูดจาโดยเอาประเด็นอ่อนไหวมาทำให้เป็นเรื่องการเมืองนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

“นี่ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ที่ไม่ต้องให้คนได้ตาแจ้ง แต่คนทั้งประเทศก็ตาแจ้งแล้วว่า มี ส.ส.บางราย ไม่ได้ทำหน้าที่สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวปรากฏว่า ส.ส.ของพรรคที่นายประเสริฐพงษ์ สังกัดอยู่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มคนแรกๆ ในประเทศ แต่ก็ไม่ได้มีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือบอกกล่าวว่า หลังการฉีดวัคซีนแล้ว มีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไร ดังนั้น ผมจึงอยากให้นายประเสริฐพงษ์ ออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้โปสต์ไปแล้ว และช่วยบอกให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงว่า หลังจากฉีดแล้ว มีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนในการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104553>

“ชัยชนะ” ออกโรงฉะ “ประเสริฐพงษ์” พฤติกรรมน่ารังเกียจ เอาเรื่องฉีดวัคซีนมาเล่นการเมือง



“ชัยชนะ” ฉะ “ประเสริฐพงษ์” พฤติกรรมน่ารังเกียจ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเรื่องวัคซีนโควิด -19 เหน็บส.ส.พรรคที่สังกัดฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก แต่ไม่เคยสร้างความมั่นใจให้ปชช.

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยอ้างว่า วัคซีนที่ ส.ส.ฉีด มี 2 ประเภท คือส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดแอสตราเซนเนกา ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้านได้ฉีดซิโนแวค ว่า เรื่องนี้ นายประเสริฐพงษ์ ต้องออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบ เพราะการพูดจาในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดแก่ประชาชน รวมทั้งยังสร้างความกินแหนงแคลงใจให้กับเพื่อนสมาชิกฯ ด้วยกันเอง ตนไม่เข้าใจว่า ทำไมบางพรรคการเมืองถึงมีพฤติกรรม ค้านทุกอย่าง และเล่นการเมืองแบบ ไม่เอาใครเลย ทั้งๆ ที่วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้า ซึ่งทุกฝ่ายมีความเชื่อว่า การฉีดวัคซีน ถือเป็นหนทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นใจว่า จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่นายประเสริฐพงษ์ กลับมาพูดจาแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทั้งนี้ในวิกฤตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุสึนามิเมื่อปี 2547 หรือมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก็ได้ลงพื้นที่ประสานงานและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยไม่มีเรื่องการแบ่งว่าใครเป็นใคร เพราะทุกคนก็เป็นคนไทยจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและแบ่งปันกัน การที่มี ส.ส. บางพรรคพูดจาโดยเอาประเด็นอ่อนไหวมาทำให้เป็นเรื่องการเมืองนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

“นี่ถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ที่ไม่ต้องให้คนใต้ตาแจ้ง แต่คนทั้งประเทศก็ตาแจ้งแล้วว่า มี ส.ส.บางราย ไม่ได้ทำหน้าที่สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวปรากฏว่า ส.ส.ของพรรคที่นายประเสริฐพงษ์ สังกัดอยู่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มคนแรกๆ ในประเทศ แต่ก็ไม่ได้มีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือบอกกล่าวว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไร ดังนั้นผมจึงอยากให้นายประเสริฐพงษ์ ออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้โพสต์ไปแล้ว และช่วยบอกให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงว่า หลังจากฉีดแล้ว มีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนในการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป ” นายชัยชนะกล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747984

สยามรัฐออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2564 09:30 น.

“พลังธรรมใหม่” ชัดก้าวไกล ปั่นน้ำเป็นตัว เอาวัคซีนมาเล่นการเมือง



“พลังธรรมใหม่” ชัดก้าวไกล นำสมเพช แต่งนิยายหลอกเด็กไปวันๆ เอาวัคซีนมาเล่นการเมือง ย้อนถาม แต่งเรื่อง ส.ส.รัฐบาลได้ฉีดแอสตราฯ ไม่รู้จริงหรือจงใจปั่นน้ำเป็นตัว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายณัฐดนัย ชนิตรวิวัฒน์ รองเลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โปสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่า ส.ส.พรรคพลังประชาชน และ ส.ส.รัฐบาล ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตราเซนเนกา ถ้าเป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้ฉีดซิโนแวค นั้น ตนคิดว่าคนที่มีความรู้แบบนี้ไม่น่าเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนได้ สิ่งที่นายประเสริฐพงษ์พูดมามีหลักฐานยืนยันหรือไม่ ถ้ามีก็เอาออกมา แล อย่างกล่าวอ้างลอย ๆ แบบไร้สามัญสำนึกเช่นนี้ ตนขอถามกลับว่า ทำไมนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข รวมถึง รัฐมนตรีอีกหลายคนที่ยังไม่ถึง 60 ปี ก็ฉีดวัคซีนซิโนแวคเช่นกัน คนกลุ่มนี้ใช่คนจากฝั่งรัฐบาลหรือไม่

“ผมเชื่อว่านายประเสริฐพงษ์ รู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ที่ออกมาพูดโกหก เสมือนปั่นน้ำเป็นตัวเช่นนี้ เพราะหวังจะเอาวัคซีนมาเล่นการเมือง คิดแต่จะสร้างความแตกแยก ความวุ่นวายระหว่างประชาชนและรัฐบาล พฤติกรรมเช่นนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยยังน่าละอาย ผมอยากรู้ว่า เมื่อไหร่ถึงจะหยุดแต่งนิยายหลอกเด็กเสียที เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกสมเพช” นายณัฐดนัย

นายณัฐดนัย กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ ส.ส.พรรคนี้ ก็ออกมาสร้างเฟคนิวส์ว่าวัคซีนซิโนแวคเป็นของด้อยค่า แต่วันนี้พวกคุณก็ฉีดครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ก็ไม่มีปัญหา ไม่พบผลข้างเคียง แต่กลับไม่ออกมาพูดความจริงให้ประชาชนฟัง คำว่า ส.ส.ควรมีจุดยืนที่สร้างสรรค์ ทำหน้าที่อย่างมีอุดมการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน สุดท้ายก็ขอฝากให้ประชาชนดูเอาไว้ ครั้งหน้าอย่าเสีย 1 คะแนนเสียงให้กับคนพวกนี้อีก

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/248504>

ศิริกัญญา โชว์จุดยืน จ่อโหวตคว่ำพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ขอเลือกยุบสภา ให้ปชช.ตัดสิน



‘ศิริกัญญา’ เผย ‘ก้าวไกล’ เตรียมคว่ำ ‘พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล.’ เลือก ยุบสภา กลับไปถามปชช. เลือกผู้นำใหม่ เดาใจ ‘วิษณุ’ ออกโรงขู่พรรคร่วมรบ. ให้เลิกงอแง ปลุกให้ตื่นว่าการกลับมาเป็นอีกไม่ใช่เรื่องง่าย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฝ่ายนโยบาย ให้สัมภาษณ์ ‘มติชน’ ถึงการโหวตพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่า คาดว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน โดยพรรคก.ก.จะไม่โหวตรับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทนี้ ถ้าตราบใดที่คนใช้เงินยังเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนี้ ที่มีตัวอย่างให้เห็นต่อการบริหารจัดการการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ ในการนำไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19

เมื่อถามว่า หากพ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญของรัฐบาล ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลต้องยุบสภา น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า หากการยุบสภา และจัดเลือกตั้งใหม่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ก็ถือเป็นว่า เป็นการกลับไปถามความเห็นชอบของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ว่าต้องการให้ใครเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว เพราะหากสภาฯ บอกไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะกู้เงิน ก็ให้กลับไปถามประชาชน หากประชาชนยืนยันว่า อยากให้รัฐบาลชุดนี้บริหารงานต่อ รัฐบาลก็จะมีมติความชอบธรรมที่จะบริหารงานต่อได้

เมื่อถามว่า หากสภาฯไม่โหวตผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทมีโอกาสเปลี่ยนรัฐบาล น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า หากนับเสียงฝ่ายค้าน เราก็มองเห็นว่าเห็น แต่การให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุ ก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความหวัง อย่างไรก็ตาม เรากลับมองการออกมาให้สัมภาษณ์ของรองนายกฯครั้งนี้ว่า น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่ออกอาการงอแงหลายรอบ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ไม่ทราบว่าจะโหวตสวนอะไรไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การที่นายวิษณุ สามารถขู่พรรคร่วมรัฐบาลแบบนี้ได้ ก็หมายความว่า คะแนนนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำ จึงไม่มีพรรคร่วมอยากเลือกตั้งใหม่ เพราะเลือกไปก็มีแต่จะเสียคะแนนเสียงมากกว่าได้ มันเลยเป็นการขู่พรรคร่วมฯ ไม่ใช่การขู่พรรคฝ่ายค้าน

เมื่อถามว่า พรรคก.ก.จะชี้แจงเพื่อโน้มน้าวให้สภาฯโหวตไม่รับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทอย่างไรบ้าง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ความจริงเงินกู้ 5 แสนล้านบาทอาจจะเงินกู้ก้อนสุดท้ายที่จะกู้ได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแก้ไข

กรอบหนี้สาธารณะ 60 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี ซึ่งการที่เราไม่ไหวตรับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่รับตลอดไป หากรัฐบาลอื่นหรือรัฐบาลนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า มีรายละเอียดชัดเจนว่า เงินแต่ก่อนจะถูกนำไปใช้ในโครงการอะไรบ้าง ใช้เมื่อไหร่ หน่วยงานไหนรับผิดชอบ และมีเป้าหมายอย่างไร เราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจที่จะรับพ.ร.ก.กู้เงินนี้ แต่ว่าที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยการปกปิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เช่น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมลับเพื่อออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะระบุว่าให้ประชุมในทางลับได้ แต่ถ้ารัฐบาลเคารพประชาชน ก็ต้องสื่อสาร และให้ข้อมูลมากกว่านี้

“นอกจากนี้ยังไม่มียะไรการันตีว่าเงิน 5 แสนล้านบาทที่จะกู้จะถูกนำไปใช้ถูกทิศทาง เพราะคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินก็ยังใช้ชุดเดิม ไม่มีหน่วยงานหรือกลไกที่จะมาช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายที่เป็นปัญหาในพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท หากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงได้ เราก็ให้ผ่านไม่ได้ โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อสรุปทิศทางการโหวตอย่างชัดเจนอีกครั้ง” **น.ส.ศิริกัญญา กล่าว**

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2748154

'ทิพานัน' จี้ 'พิธา' สอบลูกพรรคป่นกระแสด 2 มาตรฐานฉีดวัคซีน



'ทิพานัน' อัด ส.ส.ก้าวไกล ปั่นน้ำเป็นตัว ป่นกระแสดองมาตรฐานฉีดวัคซีน ชัดสร้างคามเกลียดชัง ย้ำต้องขอโทษที่ใส่ร้ายบุคคลากรทางการแพทย์ ดักคอกหากเพิกเฉยถึงพรรคและผู้นำพรรคตกต่ำไปนั่งเลี้ยงแกะ เข้าข่ายผิดทั้งข้อบังคับจริยธรรม ส.ส. และ พรบ.คอมพิวเตอร์

29 พ.ค.2564 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณีนายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์กล่าวหา ส.ส.พรรคพลังประชาชนรัฐ และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ในขณะที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคว่า เข้าใจว่าต้องการสร้างประเด็นขึ้นมา เพื่อหวังกลบกระแสที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลไม่พอใจที่ ส.ส.พรรคก้าวไกลยอมรับเข้าฉีดวัคซีนซิโนแวค และถูกวิจารณ์ว่าฉีดไปด่าไป ดังนั้นเกรงว่าจะกระทบต่อฐานเสียง จึงพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาแก้แค้น

"เนื่องจากก่อนหน้านี้พยายามปลุกกระแสต่อต้านวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา แต่สุดท้ายก็ยินดีที่จะฉีดวัคซีน เพราะอาจรู้อยู่แก่ใจดีว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและไม่อันตรายอย่างที่สร้างภาพให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและลังเลที่จะฉีดวัคซีน หวังให้กระแสดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายรัฐบาลเพียงเท่านั้น ซึ่งไม่เข้าใจว่าไม่หวังใยประชาชนหรืออย่างไร แทนที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะ ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตและรักษาสุขภาพชีวิตของประชาชน"

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สิ่งนายประเสริฐพงษ์ กำลังทำอยู่ คือการสร้างคามเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม ลักษณะใช้เกมทางการเมืองทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้จริยธรรม ทั้งที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือ โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ส.ส. ของพรรคนี้มีลักษณะปั่นน้ำเป็นตัว ทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เข้าข่ายสร้างเรื่องโกหกประชาชน และที่สำคัญที่รับไม่ได้ก็คือ การใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักอย่างไม่เป็นธรรมว่าพวกเขาเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดสองมาตรฐานระหว่างส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล กับส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงอยากเรียกร้องให้นายพิธา ลี้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมและมีบทลงโทษนายประเสริฐพงษ์อย่างเร่งด่วน และให้ขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

“นายพิธาต้องเลือกว่าหากเพิกเฉย ปล่อยให้ ส.ส. ปั่นน้ำเป็นตัว กระทำการที่เข้าข่ายฝ่าฝืน พรบ. คอมพิวเตอร์ ม.14 ในการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จและฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 12 ที่ว่า ต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดหรือนำเอาความเท็จมาแสดงโดยจากการที่ ส.ส. ดังกล่าวใส่ร้ายว่ามีการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกล่าวเท็จว่าเฉพาะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่จะได้วัคซีนแอสตรา เซเนก้าเท่านั้น โดยถ้าทางพรรคก้าวไกลไม่ทำอะไร ไม่ตรวจสอบ ไม่มีบทลงโทษ และไม่ขอโทษ นายพิธาในฐานะ หัวหน้าพรรคก็ต้องยอมรับว่าประชาชนจะมองเห็นถึงมาตรฐานที่ตกต่ำของพรรค อาจยิ่งตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของ พรรคเด็กเลี้ยงแกะเข้าไปอีกด้วย” น.ส.ทิพานัน กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940764>

สยามรัฐออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2564 23:00 น.

จับตา เกมร้อน นอกสภา !



“วิรัช รัตนเศรษฐ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ออกมาส่งสัญญาณ ไปยัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ต้องเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27-28 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณา พ.ร.ก. จำนวน 2 ฉบับ และล่าสุดจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในกรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท

เช่นเดียวกันกับที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะ “ผู้จัดการรัฐบาล” ได้แจ้งในที่ประชุมครม. เมื่อวันอังคารที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่าขอให้หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค กำชับลูกพรรคของตัวเอง เรื่องการเข้าประชุมสภา

เพราะอย่าลืมว่า การเปิดสมัยประชุมสภาฯ รอบนี้มีวาระสำคัญที่สมาชิกสภาฯ ต้องพิจารณา ทั้ง พ.ร.ก. รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับแล้ว ยังมีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาล

ไฮไลต์ที่สำคัญ ที่ทำให้พล.อ.ประวิตร และวิรัช ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ต่างต้องกำชับ ขอความร่วมมือไปยังพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เนื่องจากในการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายฉบับสำคัญนั้นจะต้องใช้เสียงในที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ การขอร้องเกมบังคับ ว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องสแตนด์บายเตรียมพร้อม ห้ามลา ห้ามขาด ห้ามป่วย!

เนื่องจากแม้วันนี้ เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจะทิ้งห่างจากพรรคฝ่ายค้าน อยู่หลายช่วงตัวก็ตามแต่ประเด็นสำคัญ ยังอยู่ที่ว่า “พรรคร่วมรัฐบาล” ไม่ว่าจะมาเป็นพรรคใดก็ตาม ทั้งประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทย อาจจะใช้จังหวะนี้ “ลองของ” โขว์บทบาท “ฝ่ายค้าน” ในรัฐบาลขึ้นมาได้ทุกเมื่อ

โดยเฉพาะความแค้นระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ กับภูมิใจไทย ยังไม่ได้ห่างหายไปไหน หลังจากที่เปิดศึก “กินเงาเหลา” กันตั้งแต่ระดับ “บิ๊กเนม” มาจนถึง “ลูกพรรค” ที่ออกมาตอบโต้กันไปมา จนถึงที่ว่า “ภราดร ปริศนานันทกุล” ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เปิดหน้าชกข้ามรุ่น วิจารณ์ “บิ๊กตู” พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านโลกโซเชี่ยลมาแล้ว จนทำให้บรรยากาศ ระหว่าง สองพรรคในรัฐบาลเดียวกัน เกิดรอยร้าวจนถึงเวลานี้

ยังไม่นับรวม ส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์บางคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มอำนาจของ “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค อย่าง “อันวาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี ที่ออกมากดดันผ่านสื่อให้ พรรคประชาธิปัตย์ “ถอนตัว” จากรัฐบาล

หมายความว่า สัมพันธภาพภายในรัฐบาลนั้น จัดว่า “ไม่สู้ดีนัก” เพราะนอกจากจะไม่กลมเกลียวเหนียวแน่น ในยามรับมือกับ “ศึกโควิด” แล้ว ต่างฝ่ายยังต้องคอย “ระวังหลัง” อยู่ตลอดเวลา

ความวุ่นวายและรอยร้าวที่สะท้อนออกมาจากพรรคร่วมรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็น “จุดอ่อน” เปิดช่องให้ “ฝั่งตรงข้าม” รัฐบาลทั้งในนามกลุ่มคนไทยไม่ทน ไปจนถึง “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลว ของการบริหารจัดการของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง

ลำพังเสียงโถมตีจากส.ส.ในสภาฯ ในนาม “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” อาจยังไม่มีผลมากพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใด อย่างหนึ่ง สำหรับรัฐบาลได้ เช่นเดียวกับที่ “มือบราซัวร์” เคยพากันเคลื่อนไหวบนท้องถนน มาอย่างต่อเนื่อง จะด้วยเพราะ มือบราซัวร์ เล่นผิดเกม หันไปโจมตีสถาบัน อันเป็นที่เคารพรักของคนไทย แทนที่จะพุ่งเป้าไปที่รัฐบาล

แต่สำหรับการเคลื่อนไหวจากกลุ่มการเมืองภาคประชาชน ตลอดจน “แนวร่วม” ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์เองได้กลายเป็น “มุกกลับ” พลิกบทเป็นฝ่าย “ซบไล้” รัฐบาลแทนการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น แกนนำที่เคยเป็นมือบราซัวร์ หรือมือบกดปส. จับมือกับ “จตุพร พรหมพันธุ์” ประธานนปช. อดีตลูกน้องทักษิณ ชินวัตร

ในวันนี้ บรรดาฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ไม่เพียงแต่จะพุ่งเป้าไปที่ข้อผิดพลาด ความล้มเหลวของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นที่หมายหลักเท่านั้น แต่น่าสนใจว่า พวกเขาเลือกลูกยุทธ์ “โยนหินถามทาง” โยนชื่อ “ว่าที่นายกฯ” ไปพร้อมๆกับการเรียกร้องให้มี “นายกฯคนนอก” เข้ามาทำหน้าที่แทนนายกฯชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพให้เกิดการเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวแนวอนอกสภาฯ ที่ยังไม่มี “พลัง” มากพอที่จะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ เกิดอาการสะดุด ย่อมหวังที่จะใช้จังหวะเวลาที่เวทีสภาผู้แทนฯ เปิดขึ้นจากนี้ไปอีกหลายเดือน เพื่อเดินหน้า “รุกไล่” ตี ทั้งรัฐบาลและโดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ ให้บอบช้ำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ก็ถือว่าคุ้มแล้ว !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/248003>

"ที่มา-ที่ไป" ของการทิมแทง



คนไทยเนี่ย.....

โดยพื้นฐาน เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เกล็ดการดูถูกเหยียดหยาม ชอบเสียงเพลง และเป็นมิตรกับทุกเพศ-ทุกวัย

แต่ใน ๒ ทศวรรษหลัง

"ธุรกิจการเมือง" ว่าด้วยประชาธิปไตยโกงเอามาแบ่งกัน เปลี่ยนทัศนคติ-ความคิด-พฤติกรรม "คนไทย" กลับเป็นตรงกันข้าม จนเห็นชัด

เป็นเคียด.....

ชอบปลุกปั่นให้แตกแยก ชอบยกต่างชาติมาเหยียบชาติตัวเอง ชอบเสียงระเบิด ชอบแบ่งฝ่าย ชอบเฟกนิวส์

และ ยังมีการศึกษาโยง!

ทศ แปลว่าสิบ, วรรษ แปลว่า ปี ๒ ทศวรรษ ก็คือ ๒๐ ปี นั่นก็หมายความว่า การเมืองที่เปลี่ยนคนไทย จากยิ้มเป็นแยกแ้วใส่กัน

เริ่มมาตั้งแต่ ๒๕๔๔!

เอาละ ก่อนคุยประเด็นนี้ สรุปเรื่องวัคซีนที่ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" จัดหามาสนับสนุนงานรัฐบาล เพื่อประชาชนและการเดินทางเศรษฐกิจก่อน

ศ.ดร.นิธิ มหานนท์ ในฐานะเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แฉลงให้ความชัดเจนเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.) สรุป ว่า

-เบื้องต้น จะนำเข้า "ซิโนฟาร์ม" ผลิตในปักกิ่ง ๑ ล้านโดส ภายใน มิ.ย.นี้

-บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขอการรับรองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

-อย.รับรองแล้ว เมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๔)

-เป็นวัคซีน "ทางเลือก" ให้กับประชาชนคนไทย

-เหตุที่ อย.รับรองได้เร็ว เพราะมีข้อมูล dossier (รายละเอียดรายการประกอบยาและการผลิต) ครบถ้วน

เป็นข้อมูลเดียวกับที่ส่งให้ WHO ทำให้ผู้ประเมินเห็นชอบร่วมกันได้เร็ว ในการอนุมัติให้ "ซิโนฟาร์ม" เป็นวัคซีนตัวที่ ๕ ในประเทศ

-เน้น เป็น "วัคซีนทางเลือก" คือเป็นคนละส่วนกับของที่รัฐบาลจัดทำให้ประชาชนฟรี
ฉะนั้น หน่วยงานใดต้องการจะให้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม "ต้องซื้อ" จากราชวิทยาลัยฯ
-ราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าและบริหารจัดการสรรให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ที่สนใจจะ
จัดซื้อ
ฟรี

ในเบื้องต้น....

การจัดสรรวัคซีน จะยึดหลัก "ความจำเป็น" ก่อน-หลังของหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆเป็นหลัก
เช่น อุตสาหกรรมบางอย่าง ธุรกิจบางอย่างที่ไม่สามารถหยุดการดำเนินงานได้ ก็พิจารณาให้ก่อน
ตอนนี้ มีหน่วยงานรัฐ/เอกชนติดต่อมาแล้ว

เช่น สภาอุตสาหกรรม, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่ง เพื่อนำไปฉีดให้
บุคคลในองค์กรเขา

ศ.ดร.นิธิ ให้รายละเอียด ด้วยว่า....

การจัดซื้อนี้ จัดซื้อลักษณะองค์กรกับองค์กร ไม่ใช่ G2G หรือ รัฐต่อรัฐ

เพียงแต่ราชวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานรัฐ ที่ผ่านๆ มา ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศบ่อย จึงสามารถ
ติดต่อนำเข้าได้

โมเดลนี้ ใช้กับโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ เพราะถ้า รพ.เอกชน จะไปคุยกับผู้ผลิตเอง เขาจะไม่คุยด้วย

ซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนเชื้อตาย เหมือนซิโนแวค ฉีด ๒ เข็ม ห่างกัน ๒๑-๒๘ วัน สำหรับมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป คือฉีดได้ทั้งหมดทั้งแก่

ส่วนราคาวัคซีน นั้น ศ.ดร.นิธิบอกว่า "ยังระบุไม่ได้"

เพราะขึ้นอยู่กับ "ต้นทุน+โลจิสติกส์+การจัดเก็บ" ซึ่งยังไม่ได้คำนวณ

แต่ยืนยัน "ราชวิทยาลัยฯ ไม่มีจุดประสงค์เพื่อค้ากำไร" จะเท่าไรแน่ ก็ต้องดูภาคเอกชนที่จะมาซื้อด้วยว่า
จะคิดราคากันอย่างไร

เนี่ย...ตรงนี้ ขบวนการปลูกปั่นคงตาลูกกวาด รีบหยิบไปปั่นเพกนิวส์ ทำนองว่า "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอา
วัคซีนมาขาย"

อย่าไปหลงเชื่อเสีย วัคซีนส่วนนี้ เอามาเสริมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน จัดซื้อไปฉีดให้คนในองค์กร-ในบริษัท
ของเขา

เป็นคนละส่วนกับที่รัฐบาลจัดหามาฉีดให้ประชาชนทั่วไป เราๆ-ท่านๆ ซึ่งฟรีตลอดกาล

คือ ซิโนฟาร์มส่วนนี้ ราชวิทยาลัยฯ ใช้งบจัดซื้อมาเสริมให้ก่อน ให้หน่วยงาน/องค์กร อย่างสภา
อุตสาหกรรม,ปตท., องค์กรบริหารท้องถิ่น ซึ่งมีคนในสังกัดเป็นแสน-เป็นล้าน และมีงบซื้อวัคซีนอยู่แล้ว

ซื้อไปฉีด แทนที่จะไปรอของรัฐ ไปแย่งชาวบ้านเขา จะได้กระจายทั่วถึงเร็วขึ้น เศรษฐกิจและบ้านเมืองจะ
ได้ฟื้นเร็วขึ้น

คนในแต่ละองค์กร ก็ฉีดฟรี เพราะนายจ้างจ่ายให้เสร็จสรรพ

ก็เข้าใจกันตามนี้นะ!

ที่นี้มาถึงเรื่องที่เคยไว้แต่ต้น คือเรื่องพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนไป เหตุด้วยประชาธิปไตยแบ่งกันกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔

นี่คือตัวอย่าง "เพกนิวส์" ปลุกปั่นให้แตกแยก เกียดชังกันในชาติ พลันที่ราชมหาวิทยาลัยฯ ช่วยจัดหาวัคซีน ก็มีที่ดังนี้

Piyabutr Saengkanokkul

รัฐซ้อนรัฐ รัฐทางการใช้อำนาจตาม กม. รัฐเร้นลึกคอยบงการ แทรกแซง ไม่มีความรับผิดชอบ รัฐทางการคอยรับใช้รัฐเร้นลึก เมื่อไรที่รัฐทางการแตกแถว รัฐเร้นลึกพร้อมบดขยี้ทันที รัฐทางการถูกรัฐเร้นลึกทำ ให้ง่อยเปลี้ย ทำงานไม่ได้ รัฐทางการก็โดนด่า แต่รัฐเร้นลึกได้หน้า ทั้งหมดนี้ ประชาชนรับกรรม (1/2)

.....

ธันยวัชร ไซยตระกูลชัย

ไทยเป็นตัวอย่าง ปท. UVCA World ได้ดีที่สุดในผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและกำกวม

ขอแทรกนิด เพื่อเข้าใจคำที่เขาย่อใช้ VUCA ก็คือ

V-Volatility ความผันผวน, U-Uncertainty ความไม่แน่นอน, C-Complexity ความซับซ้อน, A-Ambiguity ความคลุมเครือ

.....

ส่วนนี้ โปสต์ที่บ่งบอกถึง "ยิ่งมีการศึกษา ยิ่งโง่"

มายด์ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล

#มึงแจกประชาชนคนละ 1-2 ล้าน 80 ล้านคน ก็แค่ 80-160 ล้านบาท ไม่ต้องกุ่มมาถึง 7 แสนล้านล้านขนาดนี้
หรือก กูมา 7 แสนล้านล้าน (ย่ำว่าล้านล้าน)

#เงินไปอยู่ไหน

#มีนายกโง่จริงๆ#ไอ้ควาย

.....

และนี่ ปฐมบทแห่งเพก "ซิโนฟาร์ม" สูฟาร์ม "เลี้ยงแกะ" และใส่ร้าย

@DuangritBunnag

ท่าทาง ต่อ มันจะลึกกว่าที่ผมคิดนะครับ ตอนนี่วิ่งไปชนตอ ใหญ่มาก ประมาทว่าอาจตายได้
เรื่องวัคซีน ไม่คุยแล้วนะครับ หน้าที้นำเสนอผมจบแล้ว ใครอยากคุย ไปตามต่อกันเอง ใครจะว่าฉลาด ก็ช่าง
แม่งครับ ช่วยชาติแคไหน ก็อาจจะไม่คุ้มเขาเอาถึงตายครับ

คนนี่ เป็นใคร?

ไทยรัฐออนไลน์ ลงข่าวไว้ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๓ ว่า....

เพจเฟซบุ๊ก "CARE คิด เคลื่อน ไทย" ซึ่งเป็นกลุ่มการเมือง ที่เตรียมแตกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทย เพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ ได้เปิดตัวแกนนำกลุ่ม

โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อเวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา เพื่ออธิบายความเป็นมาของ "CARE" โดย 7 ตัวแทน "สมาชิกเริ่มต้น"

นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำกลุ่มแคร์, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, น.ส.ลักขณา ปันวิชัย (แวก คำผกา) นักเขียนและพิธีกรรายการโทรทัศน์

น.ส.วีรพร นิติประภา (เหม่ม) นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก, นายปวิษฐ รัตพงษ์ไพศาล ลูกชายนายพงษ์ศักดิ์ รัตพงษ์ไพศาล (เฮียแพ้ง) และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี แกนนำกลุ่มแคร์

อ้อ...คนในกลุ่มนี้เอง!

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104532>

บทบรรณาธิการ - ‘หมอพร้อม’ กับ ‘วิกฤต’



“หมอพร้อม” คือ ชื่อบัญชีทางออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการระบาดของโควิด-19 ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมถึงบริการต่างๆ เช่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีน และจองฉีดวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 7 โรค จำนวน 16 ล้านคนทั่วประเทศ แจ้งความจำนงขอฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

โดยให้ลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ เพื่อรับบริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งทางบัญชีไลน์ “หมอพร้อม” และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. มีदान์โหลดใช้งาน

ทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค.สั่งการให้ประชุมชุดเล็ก จนนำไปสู่การให้ชะลอใช้ไปก่อน โดยให้ระบบ “หมอพร้อม” ติดตามและออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้ สร้างความสับสนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วโดยเฉพาะสองกลุ่มหลักคือ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

แต่เมื่อได้รับคำชี้แจงว่าจะได้รับการฉีดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนจะเป็นเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน และจะได้ลำดับต้นๆ ก็ยิ่งทำให้ขาดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นอีก

แม้รัฐบาลจะพยายามชี้แจงว่าสิทธิดังกล่าวยังคงอยู่ในระบบ แต่พอเปิดช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ก็ยิ่งสร้างความสับสนหนักขึ้นอีก

ต้องยอมรับว่าการบริหารการจัดการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลมีปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม ที่มันใจกับวัคซีนแอสตราเซนเนกา และฝากความหวังไว้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์

เมื่อเปิดใหม่ไลน์ก็พบว่าเดือนมกราคม รมว.สาธารณสุขระบุว่าจะได้รับวัคซีนชนิดนี้จากอิตาลี 1.5 แสนโดส ปลัดกระทรวงตั้งเป้าปักเข็มแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ แต่ก็เลื่อน

วันที่ 16 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ได้ฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ค. ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ช่วง 10 สัปดาห์พอดี

ขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งที่เตรียมเข็ม 2 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงก็ต้องเลื่อนออกไป อันเนื่องมาจากระบบการจัดหาวัคซีนแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

จนกลายเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นไปแล้ว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6423151

สลิมโดนบูลลี่?



สลิมโดนบูลลี่? – สโมสรณิสิตจุฬาฯ แกลงขอโทษ ที่เคยเข้าร่วม กปปส.เมื่อปี 56-57 สร้างความอับยศอดสูแก่เกียรติประวัติสถาบัน

อดีต กปปส.สี่ชมพูตินพลาซ่า สโมสรณิสิตยุคนี้ไม่ได้ร่วมเป่านกหวีดปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้ง ออกมาแกลงทำไม อ้าว ก็แกลงประจานไง พร้อม condemn รุ่นพี่ อาจารย์ ผู้บริหาร ที่ทำกรรมไว้กับรุ่นน้องรุ่นลูกหลาน ให้ตกอยู่ใต้เผด็จการ 7 ปี ป่านะนี้ไม่ยอมไป ทำลายอนาคตประเทศ ถอยหลังจากประชาธิปไตย แล้วยัง “โง่” จนจะพาดายหมด

สโมสรณิสิตมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ทยอยแกลงบ้าง นี่คือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่โดยคนรุ่นใหม่ แม้ยังไม่มีการออกหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่คนรุ่นใหม่ก็ยึดครองสื่อใหม่ ที่จะถ่ายทอดต่อๆ กันไปว่า “มวลมหาประชาชน” เมื่อปี 56-57 คือพลังกล้าหลังดักดาน ปูทางรัฐประหาร แม้บางคนถูกหลอก หลงผิด แต่จนป่านี่จำนวนมากก็ไม่สำนึก

ส่วนภาพอดีตที่ซาบซึ้งของมือบรักชาติศาสน์กษัตริย์ ปราบโงง ดาราคนดังคับคั่ง ก็จะเป็นประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจไปสัก 10-20 ปี จนคนรุ่นนี้หมดอายุขัย แถมถูกคนรุ่นใหม่เอาไปเสียบประจานเป็นพั๊ๆ ลูกหลานก็อับอายเพื่อนล้อแยะเลย พ่อแม่เคยเป่านกหวีด

สงครามออนไลน์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับ “สลิม” ช่วงนี้ดุเดือด เพราะวิกฤตโควิดไปไหนไม่ได้ คนรุ่นใหม่ก็เลย “อยู่บ้านด่าสลิม” ในอารมณ์ต่อเนื่องจากมีอบปีที่แล้ว สลิมภาพโปรไฟล์เข้าวัดทำบุญรักษามารักแม่ว พออยู่ในกลุ่มตัวเองก็คลุ้มคลั่ง ยุให้ใช้ความรุนแรงปราบ “สามก๊ก” แต่โคตรขำ โดนเด็กแสบอำ เช่นทำภาพดาราหนังโป๊ฝรั่ง แปะคำพูดยกย่องคุณค่าความเป็นไทย สลิมก็เอาไปแชร์ว่อน

ที่หัวร่อจนน้ำตาไหลคือสลิมโดนหลอกให้พิมพ์คำย่อ “ยสตน” แชร้ไปให้ไพศาล ไม่ทันโลกออนไลน์ ไม่รู้ว่าโดน “ดักควาย” ใครส่งข้อความโจมตีมีอบในกลุ่มไลน์ ก็เชื่อหมดยิ่งกว่านกขุนทอง

ถามว่าโหดไปไหม 7 ปีผ่านไป คนรุ่นใหม่เหลืออด มาถึงขั้นนี้แล้วแทนที่สลิมจะสำนึกได้ จะตายเพราะโควิด ไม่ได้ฉีควัคซีนยังหัวปักหัวปำ หนูนักรัฐบาลรัฐประหารผสมพันธุ้นักการเมือง (ที่ตัวเองเคยยี้) แทนที่จะมองว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ กลับมองว่ารัฐบาลแก้โควิดไม่สำเร็จเพราะไอ้แมวไอ้ทอนปลุกคนไม่ให้ความร่วมมือ

“วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีให้ฉีด” ก็พากันส่งต่อข้อดี Sinovac และเฟกนิวิส์โจมตี Pfizer

“สลิม คือการสูญเสียสติปัญญาและศีลธรรมอย่างเฉียบพลันอย่างรุนแรง” เพจคนรุ่นใหม่นิยม อันที่จริงไม่ถึงกับเฉียบพลันเพราะความเชื่อองมงายฝังหัว แต่พูดถูกว่า เสียทั้งสติปัญญาและศีลธรรม ด่านักการเมืองโกงซื้อเสียงแต่ยอมรับได้ถ้าถูกดูตมอยู่ฝ่ายรัฐบาล วันๆ ก็ชื่นชม ดร.เสกสกลตอบโต้ฝ่ายค้าน แต่ที่นักการเมืองที่ไม่ใช่ผู้รับเหมาผู้มีอิทธิพลชนะเลือกตั้งใสสะอาดอย่างอนาคตใหม่ กลับคั่งแค้นมุ่งทำลาย

คนพวกนี้มุ่งหวังให้เกิดรัฐประหารโหด กวาดล้างขยะแผ่นดินให้สิ้นซาก นำประเทศกลับสู่ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ อย่างที่ อ.นิต้าพูด แต่ภาพโปรไฟล์ต้นตันไปทำบุญนั่งวิปสนากรรมฐานกับ “พระป่า” นี่คือศีลธรรม?

คนรุ่นใหม่จึงมองว่าหมดเวลาให้ออกาสสลิมกลับใจ ไม่แยแสไม่แค้นว่าจะต้องดึงมาเป็นพวก แล้วถ้าใครจะกลับใจก็อยู่ที่การแสดงออก ไม่ใช่แค่คำพูด อยากดักดานก็ปล่อยให้ตายไป โลกไม่ได้หมุนรอบตัวสลิม

อันที่จริงการหลุดพ้นจากสลิมนั้นง่ายมาก แค่แสดงความรับผิดชอบ โง่เอง โดนหลอก ไม่เห็นต้องอาย ส่วนที่อยากด่าโกงก็ไม่มีใครว่า แต่ทำไม่ได้เพราะสลิมระดับบนมีภาพลักษณ์เป็นคนฉลาด มีทั้งหมด วิเศษ ศิลปิน วิชาชีพที่สังคมยกย่อง

จะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้ออันดับหนึ่ง ยอมรับได้อย่างไรว่างมงายตามก้นลุงกำนัน แต่พอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้คนสงสัยว่าฉลาดจริงหรือเปล่า หรือฉลาดแต่เรื่องโรค เรื่องอื่นหัวกลองกระดาศ วิเคราะห์โรคจริงหรือวิเคราะห์การเมืองช่วยรัฐบาล

พอด่าสลิมมากๆ เข้าก็ถูกหาว่า Bully บางคนโดนรีพอร์ตจนเพชชุกจำกัดการใช้งาน ทำให้สงสัยกันว่าผู้บริหารเพชชุกไทยเป็นสลิมหรือเปล่า

คนรุ่นใหม่คนรักประชาธิปไตย ต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตย แต่ถูกรัฐบาลอำนาจนิยมละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้กฎหมายล่าหลัง ใช้กำลังเกินกว่าเหตุจนเป็นการทำร้าย แล้วสลิมให้ท้ายรัฐบาล การด่าสลิมจะเป็น Bully ตรงไหน

การเหยียดสลิมผิดไหม (เหยียดนาซีผิดไหม) เพราะสลิมเหยียดคนอื่น เห็นคนไม่เท่ากัน มองคนคิดต่างไม่ใช่มนุษย์ฆ่าได้ทำร้ายได้ คนรุ่นใหม่เหยียดสลิมที่พฤติกรรม ยกตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ล้นไปด้วยอคติ โทสะโมหะ พวกใครพวกมัน พวกตัวเองต้องถูกทุกอย่าง

นี่พูดไว้ในโอกาสที่โลกของสลิมกำลังจะทลาย จากสัญญาณหลายอย่าง แนะนำให้เข้าวัดตัดขาดจากโลกจริงจึงไม่มันจะคลั่งใจจนความดันขึ้น เส้นเลือดแตกหรือตีบ เป็นภาระลูกหลาน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6424165

เรียนรัฐศาสตร์จากวรรณคดีไทย (5)



โดย...ทวี สุรฤทธิกุล

ถ้าจะเป็นผู้นำต้องมี “ของดี” เหมือนดังขุนแผนที่ต้องมีของดี 4 อย่าง

ท่านอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อธิบายไว้ในหนังสือ “ขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่” อีกว่า ผู้ชายไทยเมื่อได้รำเรียนจนจบ “วิชาการ” อันหมายถึงศาลาอาคมต่าง ๆ แล้ว ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งท่านเขียนไว้ว่า “คนทุกคนที่เกิดมานั้นย่อมมีเป้าหมาย ว่าอยากจะเป็นอะไรในชีวิต เป็นต้นว่า อยากเป็นคนใหญ่คนโต มีอำนาจปกครองประเทศ อยากเป็นนักเขียน นักประพันธ์ อยากเป็นนักดนตรี อยากค้าขาย ได้เป็นมหาเศรษฐี และอื่น ๆ อีกมาก ขุนแผนนั้นเกิดมามีเป้าหมายว่าจะเป็นทหาร แต่การเป็นทหารนั้น ถ้าจะให้สำเร็จผล เป็นทหารที่ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของทุกคนทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมีสิ่งอื่นประกอบ หรือมีอุปกรณ์ในการเป็นทหารใหญ่นั้นเอง สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ขุนแผนแสวงหาก่อนที่จะเริ่มบำเพ็ญชีวิตเป็นทหารที่มีชื่อเสียง

ขั้นต้นทีเดียว ขุนแผนหาเมียก่อน แต่นี่ก็เป็นธรรมดาของผู้ชายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน พอเริ่มชีวิตก็อยากหาลูกเมียตั้งครอบครัวให้เป็นหลักเป็นฐานด้วยกันทุกคน แต่เพื่อความเป็นทหารที่มีชื่อเสียงนั้น ขุนแผนต้องแสวงหาของอีกสามอย่าง คือ ดีดาบ ซ้อม้า หากุมาร”

ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้อธิบายว่า ทำไมขุนแผนหรือผู้ชายในสมัยก่อนจึงต้องมีเมีย มีครอบครัวเสียก่อนก่อนที่จะมีอาชีพหรือรับราชการทำกาการทำงานให้เต็มที่ต่อไป เรื่องนี้ตอนที่ผู้เขียนเรียนวิชาการบริหารบุคคล ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์ที่สอนระบบราชการไทยเคยเสนอแนวคิดไว้อย่างน่าสนใจว่า ชายไทยแต่โบราณก่อนที่จะเข้ารับราชการ ต้องมีเกณฑ์พิจารณาอยู่ 2-3เรื่อง เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ เส้นสาย หรือการเป็นคนที่มีผู้ฝากฝัง หรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์นั่นเอง

เรื่องต่อมา คือ จะต้องเป็นคนที่มีหลักมีฐาน ซึ่งหมายถึงต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้ว และถ้ามีครอบครัวแล้วยิ่งดี เพราะผู้ชายนั้นจะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ในทางหน้าที่กาการทำงาน แต่ในทางครอบครัวนั้นด้วย และเรื่องสุดท้ายจึงจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เองเมื่อเวลาที่มาทำราชการแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนได้ช้า

หรือเร็ว อันเป็นองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของข้าราชการคนนั้น โดยมีเรื่อง “ผู้ใหญ่” ที่อุปถัมภ์ค้ำชู เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

อย่างไรก็ตาม ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์ก็มีมุมมองที่น่าสนใจอีกเช่นกันว่า การมีเมียของขุนแผนนั้นเป็นเรื่อง “ความเชื่อ” ของขุนแผนเองอยู่ด้วย อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนวิชาอาคมต่าง ๆ ของขุนแผนนั่นเอง ขุนแผนรู้สึกว่าคุณนั้นมิวิชาอาคมแก่กล้า จึงต้องการที่จะทดลองวิชาที่ว่านี้ บังเอิญกับที่ขุนแผนได้เรียนวิชานี้ในขณะที่บวชเป็นเณร และได้เจอกับนางพิมในตอนที่เป็นเทศน์มหาชาติ จนเกิดความต้องตาต้องใจเป็นคนแรก วันต่อมาได้ออกบิณฑบาตตามปกติ พอผ่านหน้าบ้านนางพิม จึงคิดอยากลองวิชา วิชานี้มีชื่อว่า “คาถามหาละลวย” ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ อย่างที่ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์เขียนไว้ว่า “วิชาที่ว่านี้คือคาถาบทหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้หญิงรัก เรียกว่าคาถามหาละลวย เมื่อว่าคาถาแล้วเป่าลมไปทางผู้หญิงที่เราต้องการจะให้รัก ผู้หญิงนั้นก็รักทันที เมื่อนางพิมพร้อมมนตร์มหาละลวยนี้เข้า นางพิมก็หมดอับอาย ลงบันไดเรือนมาใส่บาตรเณรแล้ว...”

ความสัมพันธ์ระหว่างเณรแก้วกับนางพิม “เลยเถิด” ไปจนถึงขั้นได้เสียกัน (บทรักในไร่ฝ้ายของเณรแก้วกับนางพิมที่น่าอ่านมาก เพราะไม่ได้ดูขาดหยาดคาย แต่เต็มไปด้วยการเปรียบเปรยอย่างมีศิลปะ ทั้งไพเราะและให้ความรู้สึกโรแมนติก แต่เนื่องจากไม่ใช่สาระที่บทความนี้ต้องการนำเสนอ จึงต้องขอภัยที่ไม่ได้ยกมาให้อ่าน) และเณรแก้วต้องไปลาสิกขา โดยให้เหตุผลกับสมภารว่าจะออกไปรับราชการ ซึ่งสมภารได้ตัดเตือนเณรแก้วด้วยความเสียตาย โดยกล่าวว่า การรับราชการ ถ้าเจ้านายรักก็ดีไป แต่ถ้าเจ้านายชังก็จะตระกำลำบากไปตลอดชีวิต เหมือนกับจะล่วงรู้ว่าอนาคตของคุณแผนจะเป็นอย่างไรกระนั้น

สมภารได้พูดถึงธรรมเนียมอย่างหนึ่งของการรับราชการว่า เริ่มต้นต้องออกไปเป็นไพร่มีสังกัดเจ้านาย และต้อง “สักเลข” (ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์ใช้คำว่า “เลข” ในขณะที่นักประวัติศาสตร์กระแสหลักใช้คำว่า “เลข” ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน) คือการสักเครื่องหมายไว้ที่ข้อมือ ตรงนี้ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์ได้แทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ “ระบบไพร่” ที่เป็นแกนทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า คนไทยครึ่งโบราณแบ่งเป็นผู้ตีกับไพร่ ผู้ตีหมายถึงคนที่มีศักดิ์นา 400 ไร่ขึ้นไป

ต่ำลงมาจากนั้นคือไพร่ทั้งหมด ซึ่งไพร่จะต้องมีสังกัด หมายถึงต้องไปเข้ากรมกองที่มีเจ้านายซึ่งหมายถึงผู้ตี เหล่านั้นควบคุมอยู่ โดยการสักตัวเลขที่ข้อมือเพื่อแยกแยะว่าสังกัดกรมกองใด หรือเจ้านายคนใด โดยจะต้องเข้าไปทำงานรับใช้เจ้านาย 1 เดือน สลับกับการกลับมาทำงานในที่ทางของตนเอง(ถ้ามี)อีก 1 เดือนสลับกันไป

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงให้เพิ่มเวลาเป็นว่า เข้ามารับราชการให้หลวง 3 เดือนครั้ง สลับกับการทำงานให้ตัวเองอีก 3 เดือน จึงรับราชการจริง ๆ แต่ปีละ 4 เดือน เพื่อให้มีเวลาทำไร่ทำนาของตนเองมากขึ้น ซึ่งพอถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ปรับเป็นให้มาทำงานให้หลวงปีละ 3 เดือน และกลับไปทำงานบ้าน 9 เดือน จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงยกเลิกระบบไพร่นี้เสีย

ทั้งนี้ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์ได้หยอดท้ายด้วยการเสียดสีตามสไตล์ของท่านว่า “ติงกระทรวงกลาโหมในทุกวันนี้ เป็นสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้แรงเลข หลังจากนั้นต่อมาแล้วได้ใช้แรงเจ๊กทั้งนั้น เพราะเจ๊กแก่เข้ามารับจ้างเป็นกสิในการก่อสร้างแทนเลขที่เคยเป็นแรงงานของหลวง” ซึ่งกระทรวงกลาโหมในโฉมปัจจุบันที่โอ้อวดอยู่ข้างศาลหลักเมืองนั้น ได้สร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเอง เพราะต่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 แรงงานจีนได้เข้ามาแทนที่แรงงานไพร่ของไทย และได้เป็นแรงงานหลักในการพัฒนาประเทศในช่วงรัชกาลที่ 3 และ 5 แต่ได้ถูกลด

บทบาทลงไปในช่วงรัชกาลที่ 6 ที่เกิดลัทธิชาตินิยม “ชิงจีน” ต่อเนื่องมาจนถึงยุคทหารปกครองประเทศ ก็ยังกีดกันคนจีนอยู่มาก แต่ก็ได้อาศัยเงินทองของคนจีนนั้นแหละสร้างฐานอำนาจอยู่ รวมถึงที่ได้อาศัย “เจ้าสัว” คำจูนบัลลังก์อยู่ในสมัยต่อมานั้นด้วย

ข้อความตรงท้ายนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ไม่เกี่ยวกับท่านอาจารย์ศีกฤทธิแต่อย่างใด

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/columnist/654059>

09.00 INDEX ประชาธิปไตย พร้อม “เลือกตั้ง” ท่วงที “หมู” เริ่มไม่กลัว น้ำร้อน



คำประกาศถึงความพร้อมในการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปไตยเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญ คล้ายกับน้ำหนักแห่งคำประกาศจะวางอยู่ที่จำนวนผู้สมัคร ส.ส. 350 เขต

ทั้งที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณและอยู่ที่พระราชกำหนดเงินกู้ 5 แสนล้านบาทมากกว่า

ความน่าสนใจมีได้อยู่ที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หากแต่น่าจะอยู่ที่พระราชกำหนดเงินกู้จำนวน 5 แสนล้านบาทที่สุด สภาวะที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากของทั้งร่างพ.ร.บ.งบประมาณ และพระราชกำหนดอยู่ตรงที่ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนผลงานและ ความสำเร็จนับแต่หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 เท่านั้น หากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเปิดช่องทางให้มีการทบทวนผลงานและความสำเร็จในห้วงนับแต่การแพร่ระบาดเข้ามาของโควิด นั่นก็คือจากเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

ช่องทางนี้ไม่เพียงแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะจ้องมองเท่านั้น หากแต่ยังเป็นโอกาสของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างมีอาจหลีกเลี่ยงได้พันกล่าวสำหรับพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคหลัก อาจสรุปได้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเออออและคล้อยตามไปกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุด

ขณะที่เมื่อมองไปยังพรรคภูมิใจไทย เมื่อมองไปยังพรรคประชาธิปัตย์ตลอด 2 รายมิได้มีความราบรื่น

หากราบรื่นจะปรากฏคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 ออกมาเพื่อขยายบทบาทของรัฐมนตรีจากรวมพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นของพรรคประชาธิปัตย์หรือ

หากราบรื่นเหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ”วอลท์ อิน” มาเป็น ”อน ไชท์” หากราบรื่นเหตุใดจึงต้องมีการชะลอ ”หมอพร้อม”

ทั้งหมดนี้กระทบพรรคภูมิใจไทย กระทบพรรคประชาธิปัตย์

การปรากฏขึ้นของร่างพ.ร.บ.งบประมาณโดยพื้นฐานคือความพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ปี 2565 ไม่เพียงเป็นความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐ หากหมายถึงพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ด้วย

ความหมายจึงหมายถึงความพร้อมในการ ”เลือกตั้ง”

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมออกมาแล้ว หลายคนจึงรอคอยเสียงจากพรรคภูมิใจไทยว่าพร้อมมากน้อยเพียงใด นี่คือสัญญาณอันสะท้อนท่วงทำนอง ”หมูไม่กลัวน้ำร้อน”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2747975